



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	การขุดหน้าดินขายโดยไม่ได้รับอนุญาตการขุดดินในพื้นที่ของตนเองเพื่อไปจำหน่ายโดยไม่ไปยื่นคำขออนุญาตตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินเมื่อตรวจพบการกระทำผิด จึงเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการขุดดินถมดิน เพื่อให้ประชาชนดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการจัดประชุมประชาคมแต่ละครั้ง ๒.การสนับสนุนระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส เช่น การยื่นคำขออนุญาตทางออนไลน์	กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการจัดเก็บภาษี	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ๒.จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR ที่จำทำให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ คน	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
						๒.ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้มีความครอบคลุม ไม่เื้ออประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓.เปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ประกอบการประเภทเดียวกัน อย่างน้อย ๓ ราย	
๔	การบริหารงานบุคคล	การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ซึ่งการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ตำแหน่ง ช่วยเหลือญาติ พี่น้อง ใน การโอนย้าย	๒	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลทุก ระดับ ๒.กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้อง ได้รับโทษทางวินัย	สำนักปลัด

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

<p>สีเขียว ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)</p>	<p>สีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง</p>	<p>สีแดง = ความเสี่ยง ระดับสูงมาก</p>
--	--	-------------------------------------	---